







SỮA NESTLÉ HIỆU CON CHIM SỨC KHỎE CỦA TRẺ CON NHIỀU CHẤT BÒ

Bao thầu cho Chính-phủ Pháp Độc quyền bán cho các nhà thương, các nhà hộ sinh các nhà thương binh và các trường học (Lycées) & khắp Đông-Dương

THUỐC TRỊ BA CHỨNG ĐAU BỤNG KHÁC NHAU: ĐẠ - ĐAY - PHÒNG - TÍCH, KINH - NIÊN. NGUYỄN-NGỌC-AM, chủ hiệu, ĐƯỜNG NGUYỄN ĐAI ĐƯỢC PHỎNG 170 Hàng Bông (Số 70/2) HANOI

Những Phương Thánh - Dược Chuyên-Trị Các Bệnh Khó khăn Kinh - Niên: Sốt rét, Nghé nước, Đau bụng, Kinh nguyệt không đều...

THUỐC OKASA NGƯỜI GIÀ HOÁ TRẺ. Có nhiều người vì lo ngại yếu đuối thành ra làm hại đời sống...

LE GOSSE SỮA RẤT BÒ CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI: CÓ NHIỀU CHẤT KEM (CRÈME) RẤT TINH KHIẾT. Bao thầu cho Nhà - nước năm 1932-1933

五害 (Five Harms) Tôi thương vợ tôi. Thuốc Trị Đau Răng. Sách tặng Bản báo có nhận được quyền 'Thư lòng và chuyện Quả báo của Niết Bàn'...

Viên-Đông-Tôn-Tích-Hội GIÚP NGƯỜI ĐÈ DÀNH TIỀN. DANH SÁCH CÁC NGƯỜI TRƯNG SỞ mở ngày thứ hai 29 Avril 1938

CIGARETTES « COFAT » 20 điếu thuốc. Quí vị nào hút thuốc « COFAT » chẳng nên quên rằng hãng BOY - LANDRY đổi mười một bao không thuốc « COFAT » một gói nguyên hai chục điếu « COFAT ».

NGƯỜI ANH HỌ GIÀU Tác giả: COLLETTE YVER. So 30 GIANG HẠ DỊCH TỰ. Có gì đâu mà đến hung vậy. Họ chỉ có một điều yêu cầu mà thôi là nói lại đó thôi.

— Chu-chu ơi! Tưởng như bây giờ tôi mới khởi sự hiểu giòng họ Mạc / Chu-chu ơi! thật là họ Mạc xa cách chúng tôi nhiều lắm, xa cách hơn tôi tưởng tượng; và giòng họ tôi họ là cái cái can đảm của dân tộc đã man mới nói chuyện sai khiến được họ Mạc.

máy tôi, đã trở lại thịnh vượng nhiều. Tôi còn nhớ một bữa đầu, khi Sơn miến đương nằm dưới máy mình dầy cả mồ hôi và dầm mưa, vợ đương nhìn xuống quần thời. Mọi khám phục người thợ máy triệu phú ấy từ ngày đó tôi đối với vợ chỉ là một người bất tài. Tôi không phải là người thợ máy; tay tôi không hề sờ vào một cái máy hơi. Tôi biết những gì? Tôi hay những gì? Tánh tình tôi, xu hướng tôi, lòng tôi không thể làm cho vợ tôi học được, nên vợ khinh. Nếu có một sự sống khác ngoài các máy móc và các ngân hàng, vợ cũng không cần đến tôi, tôi hết dám nói chuyện, nghề thuật với vợ vì sợ vợ cười; tôi cũng không dám mua một tờ báo gì làm quà cho vợ, sợ vợ sẽ nhìn thấy cái ngón tay của hai người anh họ giàu, vì chính nhờ họ mà chúng tôi khỏi bị khánh kiệt.

(Còn nữa)

